



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
และสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอเวียงสาแจ้งให้เทศบาลตำบลกลางเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓

D/aom/aomaem/หนังสือราชการ/หนังสือราชการปี ๒๕๖๑/เดือน มี.ย. ๖๑

3.2



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ปทุมธานี
เลขที่ ๒๐๐๑
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๒๐๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ ในการคัดเลือกนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันทางวิชาการสู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบสอง ระดับประเทศ) และได้คัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และพัฒนาต่อยอดคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

บัดนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และแจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งมาพร้อมนี้ เข้ารับการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านทางเว็บไซต์ www.obecimso.net

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด
- สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี แจ้ง ผลการคัดเลือกผู้แทน
นักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
- จังหวัดปทุมธานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ศึกษาทบทวน กองส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- จังหวัดปทุมธานี
โทร: ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘

๓๐๖
[Handwritten signature]

(นางศิริรัตน์ จงจิระเกษม)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน